

**CHÀO MỪNG 108 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910 - 8/3/2018)**

## **HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG BÌNH TÍCH CỰC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GÓP PHẦN NÂNG CAO NHẬN THỨC, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CHO CÁN BỘ, HỘI VIÊN PHỤ NỮ**

**NHƯ QUỲNH**

**T**uyên truyền, giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp. Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sẽ góp phần triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ, đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng hành động, bồi dưỡng giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng phụ nữ. Hội LHPN tỉnh Quảng Bình cụ thể hóa 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua *“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”* và các tiêu chí rèn luyện phẩm chất đạo đức: *“Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”* gắn với thực hiện Nghị quyết 04/NQ-ĐĐ của Đảng đoàn TW Hội LHPN Việt Nam về *“Đổi mới và tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ”*. Tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về *“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”* và kỷ

niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Hội LHPN tỉnh còn chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Tại các cấp Hội, công tác tuyên truyền được tổ chức thông qua sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, câu lạc bộ; tập huấn, truyền thông; nói chuyện chuyên đề, tọa đàm. Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng,... hầu hết các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Mittinh, tọa đàm, gặp mặt, hành trình về nguồn, tổ chức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức sinh hoạt chính trị, thông qua đó để tuyên truyền về phong trào phụ nữ, hoạt động Hội; đồng thời phát động xây dựng mới 17 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 524 triệu đồng. Công tác hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện tiếp tục được các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy, góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý và tinh thần tương thân tương ái trong các tầng lớp phụ nữ. Duy trì, nhân rộng 169 mô hình truyền thông về giáo dục chuyển đổi hành vi trong rèn luyện phẩm chất đạo đức; các công trình, mô hình, phần việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị số 05-

## Vấn đề - Sự kiện

CT/TW của Bộ Chính trị gắn với rèn luyện các phẩm chất đạo đức “*Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang*”. Tập trung tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; phổ biến, tuyên truyền kết quả và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XV trong các tầng lớp phụ nữ thông qua các hội nghị học tập, quán triệt, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt hội viên; phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương, bản tin của các huyện, thị xã, thành phố, website của Hội...

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền miệng được tăng cường lồng ghép vào các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, hình thức tuyên truyền phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Thông qua hình thức tuyên truyền miệng, nhiều nội dung có ý nghĩa thiết thực, giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, qua đó giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, hội viên phụ nữ; vận động gia đình

và người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình “*No ám, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc*”; tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương có hiệu quả; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm công dân đối với quê hương, đất nước. Nhờ đó, phong trào của Hội Phụ nữ trong thời gian qua không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng, nội dung các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào phụ nữ và các cuộc vận động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn; nhiều chị em trở thành những tấm gương tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn có những hạn chế nhất định như: Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của phụ nữ có lúc chưa kịp thời; một số cán bộ Hội cơ sở khi xử lý các vụ việc nảy sinh thiếu tính chủ động; công tác tuyên truyền ở một số nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

Công tác tuyên truyền trong thời gian tới vừa có những thuận lợi cơ bản song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác tuyên truyền, giáo dục, các cấp Hội LHPN tiếp tục nắm vững định hướng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và bám sát thực tiễn đang diễn ra để kịp thời tuyên truyền, vận động. Chú trọng hướng về cơ sở, nắm bắt thông tin hai chiều để giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh ■

N.Q



Đại diện Hội LHPN Quảng Bình tham dự Hội thi tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: B.T